

VỀ BẢN CHẤT CÁCH MẠNG VÀ KHOA HỌC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TS HOÀNG MẠNH ĐOÀN*

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước và thực hiện sự nghiệp đổi mới. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Có được những thành tựu lớn lao đó là do Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta.

Việt Nam đầu thế kỷ XX là một nước thuộc địa nửa phong kiến, nền kinh tế lạc hậu, què quặt, công nghiệp gần như chưa phát triển, giai cấp công nhân (GCCN) tuy đã ra đời song còn quá nhỏ bé. Vì vậy, phong trào đấu tranh của GCCN chưa đại diện cho toàn bộ phong trào dân tộc. Mặt khác, lúc này, vấn đề dân tộc đã trở nên hết sức bức xúc đòi hỏi phải giải quyết, do đó, cuộc đấu tranh của GCCN đã hoà quyện với phong trào yêu nước của các tầng lớp khác trong xã hội. *Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930*, như Hồ Chí Minh đã chỉ rõ đó là sản phẩm của:

“Chủ nghĩa Mác- Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước”¹.

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ, Đảng là đội tiên phong có tổ chức của GCCN, một đội ngũ kiên cường của phong trào cộng sản quốc tế, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động; mang trong mình bản chất cách mạng và khoa học, thuộc tính căn bản nhất của một Đảng Mác- Lênin. Bản chất cách mạng và khoa học ấy được củng cố và nâng cao cùng với cuộc đấu tranh bền bỉ và rất anh dũng của GCCN và nhân dân ta. Nó được thể hiện sinh động ở tinh thần cách mạng tiên công, chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng, tận tụy, trung thành và năng lực hoạt động thực tiễn của các tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên; ở việc giải quyết một cách khoa học chính xác về các vấn đề chiến lược và sách lược, phương pháp cách mạng của cách mạng Việt Nam; vấn đề đối nội cũng như đối ngoại; vấn đề tuân thủ và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin.

Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện:

* Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh

1. Đảng luôn xác định và không ngừng nâng cao tính chất GCCN của Đảng. Đảng ta ngay từ khi thành lập đã được Nguyễn Ái Quốc khẳng định là một đảng kiểu mới, đảng của GCCN và nhân dân Việt Nam. Trong *Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng*, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã cho rằng: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trừ bọn đại địa chủ và phong kiến...”².

Tuân theo tôn chỉ, mục đích trên, trong suốt chặng đường gần 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù phải trải qua nhiều gian nan thử thách, mang những tên gọi khác nhau (Đảng Cộng sản Việt Nam từ 3-2-1930 đến tháng 10-1930; Đảng Cộng sản Đông Dương từ tháng 10-1930 đến tháng 2-1951; Đảng Lao động Việt Nam từ tháng 2-1951 đến tháng 12-1976 và từ 1976 đến nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Đảng vẫn mang trong mình bản chất GCCN cả về mặt nhận thức cũng như trong hành động. Đảng khẳng định tính chất GCCN của Đảng có nghĩa là khẳng định lập trường của Đảng là lập trường GCCN, giai cấp gắn liền với nền sản xuất đại công nghiệp, tiêu biểu cho xu thế phát triển của thời đại, có hệ tư tưởng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin.

2. Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng còn được thể hiện ở một vấn đề hết sức quan trọng là: Ngay từ khi ra đời, Đảng đã sớm tiếp thu chân lý của thời đại cách mạng vô sản, luôn luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc

và CNXH, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng sâu sắc nhất, quyết liệt nhất trong thời đại chúng ta. Từ Xôviết Nghệ - Tĩnh đến Cách mạng tháng Tám thắng lợi và đến cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn gian khổ và đã giành thắng lợi bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Đặc biệt là những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong hoàn cảnh so sánh lực lượng giữa ta và đế quốc Mỹ chênh lệch rất lớn; tình hình quốc tế lúc đó có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, phức tạp, Đảng đã nâng cao gấp bội ý chí chiến đấu, nghị lực kiên cường và dũng khí cách mạng, giữ vững chiến lược tiến công, lãnh đạo nhân dân ta từng bước vượt mọi khó khăn tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn trong Đại thắng mùa Xuân 1975.

3. Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng còn được thể hiện rõ nét ở chỗ: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã giải quyết một cách đúng đắn các vấn đề về đường lối và phương pháp cách mạng. Đảng không ngừng đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin, học tập có chọn lọc kinh nghiệm cách mạng của các đảng anh em, tổng kết sâu sắc kinh nghiệm cách mạng nước ta, xuất phát đầy đủ từ hiện thực sinh động của xã hội Việt Nam, giải quyết một cách độc lập và sáng tạo cả trên lĩnh vực đối nội và đối ngoại, về cách mạng dân tộc, dân chủ, về chiến tranh cách mạng. Ví dụ: Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta chủ trương khởi nghĩa từng phần, tiến công và nổi dậy, nổi dậy và tiến công, vừa đánh vừa đàm, vừa đàm vừa đánh, kết hợp tiến công về chính trị, quân sự và ngoại giao... Trong sự nghiệp xây dựng

CNXH, Đảng ta chủ trương thực hiện đường lối *đổi mới toàn diện đất nước*, thực hiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và đường lối CNH, HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là sự vận dụng sáng tạo *Bản chất cách mạng và khoa học* của Đảng ta.

4. Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng còn được thể hiện cụ thể ở chỗ: Đảng luôn luôn tuân thủ và vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng kiểu mới của GCCN. Trong suốt chặng đường lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng không ngừng xây dựng Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Đảng ta không ngừng tăng cường công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức nhằm tăng cường tính chất GCCN của Đảng, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng. Trong sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ không ngừng được đề cao, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm hoàn cảnh hoạt động của Đảng trong từng thời kỳ. Những biểu hiện quan liêu, độc đoán, chuyên quyền cũng như biểu hiện lỏng lẻo kỷ luật đều bị phê phán. Quan tâm lãnh đạo cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đảng ta đã không ngừng chăm lo giữ gìn phẩm chất cách mạng, đồng thời ra sức nâng cao kiến thức, năng lực của cán bộ, đảng viên theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng thời kỳ.

Toàn bộ những cố gắng trên đây của Đảng đã làm cho Đảng ta không ngừng lớn mạnh, luôn luôn là một cơ thể sống, có tính năng động, có cơ cấu tổ chức phù hợp, có đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng trước mọi thử

thách. Có thể nói “*lịch sử xây dựng Đảng ta là lịch sử xây dựng thành công một chính Đảng Mác- Lênin trong điều kiện một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, mặc dù phải trải qua bao nhiêu thử thách hiểm nghèo, phải chống trả đủ loại thù trong, giặc ngoài phong kiến và đế quốc, thực dân cũ và thực dân mới, nhưng vẫn không ngừng phát triển lớn mạnh và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác*”³.

Hiện nay đất nước ta đang đổi mới toàn diện và đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH. Quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đang phát triển tốt đẹp, vị thế Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta hơn lúc nào hết phải bám sát thực tiễn và từ thực tiễn cuộc sống để phân tích những việc đã làm được và chưa làm được, tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục và kịp thời bổ sung, phát triển, cụ thể hoá đường lối, làm cho đường lối của Đảng ngày càng sinh động, mang đầy đủ tính khoa học và cách mạng và do đó càng có hiệu lực, hiệu quả trong cuộc sống.

Để phát huy hơn nữa bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, để Đảng làm tròn sứ mệnh lịch sử lãnh đạo đối với toàn xã hội, giữ vững là một chính Đảng quang vinh, luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, giữ gìn phẩm chất cách mạng đi đôi với nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời kỳ mới.

1. Hồ Chí Minh: *Về xây dựng Đảng*, ST, H, 1970, tr.88

2. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, CTQG, H, 1995, T.3, tr.3

3. *Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng*, ST, H, 1988, tr.25-26.